



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ขอให้เปลี่ยนจุดกลับรถเพื่อลดอุบัติเหตุ ขอให้ช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ ขอให้เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ขอย้ายโครงการน้ำประปาส่วนภูมิภาค ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ขอให้การเคหะแห่งชาติลดค่าเช่าที่พักอาศัย ขอให้แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ขอให้แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคขอให้ซ่อมแซมสะพานชำรุด ขอให้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ขอไฟฟ้าส่องสว่าง และขอย้ายช่องจราจร เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาขาดแคลนน้ำ

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทั่งถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

๒. กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาตลอดเตอรีราคาแพงและปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาลอตเตอรีราคาแพงอย่างไร และจะมีวิธีอย่างไรให้ผู้ขายรายย่อยได้เข้าถึงราคาต้นทุนของลอตเตอรี และปัญหาผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ภายหลังถูกเรียกเงินคืนเนื่องจากการรับเงินซ้ำซ้อน รัฐบาลยังคงจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้ที่รับเงินซ้ำซ้อนต่อไปหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไรกับกรมบัญชีกลาง

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ จะต้องดำเนินการกระจายลอตเตอรี่ให้ประชาชนได้สามารถซื้อลอตเตอรี่ในราคาถูกลง และจะรับไปประสานงานกับกระทรวงการคลังและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประเด็นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้บูรณาการข้อมูลตัวเลขผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ คน ตรวจพบการรับเงินซ้ำซ้อนประมาณ ๑๕,๓๐๐ คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานงานเบื้องต้นกับชมรมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายและทนายอาสาทั่วประเทศว่าให้ติดต่อและช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีที่ถูกเรียกเงินคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีการประชุมด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกในเรื่องนี้

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม ปัญหาของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่ออย่างต่อเนื่อง ปัญหาการค้ำประกัน กยศ. ดำเนินการฟ้องร้องผู้กู้ประมาณ ๑ แสนรายต่อปี รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง ขอทราบหลักคิดของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ กยศ.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ แนวทางการติดตามเงินคืนของ กยศ. มีการให้โอกาสผู้กู้ยืมหลังจากผู้กู้เรียนจบให้เวลาผ่อนชำระ ๑๕ ปี หากไม่มีการชำระเงินกู้ยืม กยศ. มีการดำเนินคดีก่อนครบอายุความ และให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ผ่อนชำระต่ออีก ๙-๑๕ ปี และท้ายที่สุดถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็ต้องบังคับคดี แต่งตั้งการขายทอดตลาดและให้เวลาผ่อนชำระอีก ๖ ปี หากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้จึงบังคับคดีหลักคิดของกระทรวงการคลังกับ กยศ. กยศ. เป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการเงิน แต่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจึงต้องมีการกำกับดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสีย การให้เปล่าอาจมีผลกระทบต่อกองทุนในอนาคต

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปตามลำดับ คือ

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้คุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่าระดับมาตรฐานอาจก่อให้เกิดปัญหาหมอกพิษทางอากาศขึ้นอีก รัฐบาลจะมีแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหา PM ๒.๕ อย่างไร

และรัฐบาลจะมีแรงจูงใจ แนวทาง หรือมาตรการใด ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อจะทำให้เป้าหมายวาระแห่งชาติเรื่องปัญหา PM ๒.๕ ลุล่วงไปได้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหา PM ๒.๕ เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ปัญหาในพื้นที่ และป้องกันการเกิดมลพิษที่ต้นตอในแต่ละพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหานี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การส่งเสริม การให้ข้อมูลและความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น PM ๒.๕ มากขึ้น

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ปรับปรุงระบบการจัดทำน้ำประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

นายอภิชาติ ติรสวัสดิ์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบกรองน้ำประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดสกลนครให้ทันสมัย สามารถกรองสารพิษ โลหะหนักหรือไม่ อย่างไร มีการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงกรองน้ำประปาส่วนภูมิภาคหรือไม่ อย่างไร และในอนาคตการประปาส่วนภูมิภาคจะแผนที่จะเตรียมมวลน้ำสะอาดที่จะนำมาทำน้ำประปาให้แก่เทศบาลสกลนครและบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ คุณภาพน้ำในภาพรวมของหนองหาวมีคุณภาพดี สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดิบอย่างสม่ำเสมอ น้ำดิบและน้ำประปาที่ผลิตได้มีการทดสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด สถานที่ตั้งโรงกรองน้ำมีความเหมาะสม ด้านปริมาณน้ำจากหนองหาวมีปริมาณเพียงพอในการบริการประชาชนไปได้อีกอย่างน้อย ๒๐ ปี

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๑.๐๔ - ๑๒.๑๖ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนในพื้นที่ชุมชนเมืองหลวงไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ สืบเนื่องจากเขตบางขุนเทียน เป็นเขตชุมชนเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และใช้เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมา ปัจจุบันถนนเกิดการชำรุดและยังไม่ได้รับการปรับปรุง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนน จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงมหาดไทยทราบประเด็นปัญหาหรือไม่ และได้สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างไร หรือมีแนวทางในการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหอย่างไร พร้อมกับมาตรการกำกับดูแลการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สัญจรไปมาในเขตชุมชนอย่างไร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ที่ผ่านมามีได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงแล้ว การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจะติดตั้งเฉพาะบางพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งในพื้นที่งามเจริญ ๒๕ และถนนบางกระบือได้อนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหมาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ สำหรับประเด็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในกำกับดูแลไฟฟ้าในที่สาธารณะคือ การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการไฟฟ้านครหลวงมีหน้าที่ดำเนินการดูแลในส่วนของไฟฟ้าในครัวเรือน จากที่ได้มีการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาจากการโจรกรรมสายไฟและส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการนี้จะประสานงานให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการแก้ไขตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ สำหรับประเด็นการติดตั้งโซล่าเซลล์จะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอรทาบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนลาดท้องคลอง คลองโคกคราม คลองเสื่อน้อย และคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายกษิต์เดช ชูติมันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จ และได้ทำการยกเลิกประตุระบายน้ำคลองลาดพร้าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ระบบการระบายน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงขอเรียนถามว่า เหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเหตุผลใดที่ต้องเปลี่ยนแปลงการสร้างระบบระบายน้ำ จากเหตุผลที่กล่าวมามีแนวทางในการแก้ไขปัญหอย่างไร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ มีการดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้า ต่อมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าผิดสัญญา ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎ ระเบียบของราชการ และได้ดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำที่คลองหลุมไผ่แทนเพื่อแก้ไขปัญห นอกจานี้ยังได้มีการสร้างอุโมงค์เปรมประชากรและอุโมงค์ประชาชื่นสามารถรับน้ำได้ สำหรับประเด็นการกำกับดูแลให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ

แก้ไขปัญหา นั้น จะรับประเด็นปัญหาไปดำเนินการประสานความร่วมมือตามกรอบของรัฐธรรมนุญกำหนดให้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ สำหรับการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการให้มีความรวดเร็วขึ้น

๓. กระทู้ถาม เรื่อง กำหนดวันสารทเดือนสิบให้เป็นวันหยุดราชการ

นางสาวเพชรดาว ไต่ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันตรุษอีตลพิตรี วันตรุษอีตลอิฎฮา และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปี จึงขอเรียนถามว่า คณะรัฐมนตรีมีแนวทางในการพิจารณาให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการของภาคใต้หรือไม่ เนื่องจากวันสารทเดือนสิบถือเป็นวันบุญใหญ่ของชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกถึงความเสมอภาค เท่าเทียมกันอย่างไร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้วันตรุษอีตลพิตรี วันตรุษอีตลอิฎฮา และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการนั้น และเมื่อพิจารณาภาพรวมวันหยุดราชการพบว่า มีจำนวนวันหยุดราชการจำนวนมากแล้ว จึงไม่ได้พิจารณากำหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประเด็นข้อเสนอแนะจะนำไปประสานในการผลักดันให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการของภาคใต้ และกรณีวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศนั้นจะสามารถถือเป็นวันหยุดประจำปีหรือไม่ นั้นขอรับไปประสานงานเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางลลิตา เขตชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วมในส่วนของค่าน้ำมัน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเดินรถ และค่าธรรมเนียมปรับอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร

นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางในการเยียวยาผู้ประกอบการรถร่วมขนส่ง คือ การลดภาษีประจำปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๐ ยกเลิกค่าธรรมเนียมเดินรถโดยจัดเก็บตามจำนวนเที่ยวการเดินรถจริง ยกเว้นค่าปรับทั้งหมด ได้แก่ ค่าต่อสัญญา ค่าเช่าที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ยกเว้นกรณีการจงใจกระทำผิด นอกจากนี้ยังมีมาตรการเยียวยาเฉพาะหน้าสำหรับผู้ประกอบการรถประจำทางและไม่ประจำทาง รัฐจะเยียวยารายละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๓ เดือน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ การพิจารณามาตรการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขของปีงบประมาณ

๕. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอัตราร้าง ของ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

๖. กระทู้ถาม เรื่อง การทบทวน แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ และระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบดังนี้

๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญาติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) จำนวน ๙ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๘ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๙ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ครั้งที่ ๑๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ครั้งที่ ๑๓ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ครั้งที่ ๑๕ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ
 ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๙ ครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ นางสาวอติรา โสโตโยม นางสาวยอดเยวามาลัย สุคนธ์พันธุ์ นางสาวนیرชา มรกตราภรณ์ นายพลจักร นิมวัฒนา และนางสาวสุนิดา สุสันท์ และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังจากอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงในประเด็นการจัดทำกรอบการคลังระยะปานกลาง กระทรวงการคลังได้นำเสนอแผนการคลังระยะปานกลาง สำหรับปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในประเด็นข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการจัดทำรายงาน และประเด็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

๒. รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ที่ประชุมรับทราบ โดยไม่การอภิปราย

๓. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปกรณ์ ปรียากร นายสุรพงษ์ มาลี นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ นายปณณลักข์ สุรัสวดี นายวิชัยพิพล ติวะตันสกุล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายจรณ เพิ่มบดศรี นายวินัย ดะห์ลัน นางสาวสุนทรลักษณ์ เพ็ชรกุล นางสาวณีย์ แสงสุพรรณ นางสาววรรณภา คล้ายสวน ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นายตฤชา พิขยพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

